



# Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67  
SỐ 4061 (5811)

THỨ TƯ 10-9-2014

(17 THÁNG 8 GIÁP NGỌ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku

Gia Lai điện tử: [baogialai.com.vn](http://baogialai.com.vn)  
hoặc [baogialai.vn](http://baogialai.vn)

## Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mới đây, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tăng cường tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông

hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường tuyên truyền về MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, xây dựng nội dung tuyên truyền sinh động và hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình và nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các tầng lớp nhân dân qua các cuộc vận động và phong trào

thi đua yêu nước do MTTQ phát động... Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức tuyên truyền trực quan trong thời gian diễn ra Đại hội.

(Xem tiếp trang 2)

THANH NHẬT

## Kính đáng vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, năm 1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã quyết định thống nhất các tổ chức Mặt trận ở hai miền lấy tên chung là "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", cho đến ngày nay.

(TRANG 4)

### HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ



## Sâu rộng và đi vào thực chất

(TRANG 3)

# Đẩy mạnh

## Hoàn thiện hạ tầng giao thông



Làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: K.N.B

5



*Bi hài hủ tục "thuốc thư"*

6

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Phú Thiện: *Lại hủy bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung*

6

*Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển*

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020 đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-2015 là xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là hệ thống giao thông.

3  
trang

## Những người đi theo tiếng gọi 5/85



### Kỳ I: Lan man chuyện cũ

Hồi những năm thực thi Nghị quyết 5/85, cũng một lần người viết bài này theo chân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chư Pah-Hoàng Lê, cũng là người đi theo tiếng gọi 5/85 cùng thời với chúng tôi, về Ia Dreng bây giờ...

(TRANG 5)



## Huyện Ia Pa Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

(TRANG 7)



## PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY DƯƠNG VĂN TRANG: Làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Sê

Sáng 9-9, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Sê về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2014.

Theo báo cáo của Thường trực Huyện ủy Chư Sê, trong 8 tháng năm 2014, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 1.037 tỷ đồng (bằng 47,9% so với nghị quyết); thu ngân sách đạt 46,3 tỷ đồng (bằng 50,47% kế hoạch tỉnh giao và bằng 38,04% kế hoạch của huyện). Toàn huyện đã cấp thêm 848 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp lên 41.045 giấy, đạt 90,47% diện tích đo đạc...

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, cho đến nay, toàn huyện có 14/14 xã đạt tiêu chí về quy hoạch, trong đó, 1 xã đạt 12 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí, 9 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí và chỉ có 1 xã đạt 4 tiêu chí. Về công tác xóa đói giảm nghèo, qua 3 năm (từ 2011 đến 2013), tỷ lệ hộ nghèo của

huyện đã giảm từ 25,27% xuống còn 16,94%. Trong số này, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 90%.

Cũng trong 8 tháng năm 2014, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Tuy nhiên, thời gian qua, một số đối tượng FULRO, "Tin lành Đê-ga" trên địa bàn lại có dấu hiệu nhen nhóm phục hồi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu Thường trực Huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2014. Bên cạnh đó, huyện cần ưu tiên tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác xóa đói giảm nghèo; nghiên cứu giải pháp tháo gỡ vấn đề thiếu đất sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Chư Sê cần quan tâm hơn nữa đến công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của bọn phản động FULRO và "Tin lành Đê-ga".

VĨNH PHÚC

## Toàn tỉnh có 25 xã triển khai dự án giảm nghèo

Hôm qua (9-9), tại Khách sạn Tre Xanh Plaza (TP. Pleiku), Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh phối hợp với Ban Điều phối Trung ương tổ chức Hội nghị khởi động dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên. Tỉnh ta có 25 xã thuộc 5 huyện: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang và Ia Pa, là những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo trung bình trên 32% được chọn thực hiện dự án.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu khái quát tổng quan của dự án giảm nghèo. Theo đó, dự án triển khai chia làm 4 hợp phần chính: hợp phần 1-phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã, thôn và huyện; hợp phần 2-phát triển sinh kế bền vững; hợp phần 3-phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông; hợp phần 4-quản lý dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2014 đến 2019.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai dự án. Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh cũng triển khai kế hoạch danh mục các hoạt động của 4 hợp phần chính trong 18 tháng tới trên địa bàn các xã và chiến lược truyền thông của dự án.

Việc triển khai dự án là điều kiện thuận lợi giúp cho các nhóm đối tượng của các xã nghèo có cơ hội thoát nghèo; khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu đặt ra của dự án là nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng dự án. Cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cấp xã, thôn làng; nâng cao năng lực cán bộ các cấp và đảm bảo quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động của dự án theo đúng thiết kế.

ĐÌNH YẾN

**"Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn,  
để bảo vệ chính mình!"**

## Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng nâng cấp Sân bay Pleiku

Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra Thông báo số 70/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án kéo dài và nâng cấp đường hạ cất cánh, đường lăn, sân đỗ Cảng Hàng không Pleiku. Theo đó, vị trí thu hồi tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku với tổng diện tích hơn 292.310 m<sup>2</sup>. Trong đó, gồm đất tại một số đơn vị quân đội trực thuộc Binh đoàn Tây Nguyên, Trường Trung cấp 24 Biên phòng và Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc với diện tích hơn 283.121 m<sup>2</sup> và đất công cộng tại đường Đinh Công Tráng với diện tích 9.189 m<sup>2</sup>.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP. Pleiku tổ chức công khai thông báo này tại trụ sở UBND phường Thống Nhất và tất cả các khu vực dân cư, đơn vị nơi có đất bị thu hồi, để cơ quan chức năng triển khai các bước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định pháp luật.

LƯƠNG THANH

## Ngân hàng VPBank-Chi nhánh Gia Lai: Hỗ trợ học sinh, hộ nghèo và bệnh nhân nghèo

Ngày 9-9, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)-Chi nhánh Gia Lai tổ chức chương trình trao nhà tình nghĩa, tặng cặp sách cho học sinh nghèo và tặng quà cho bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại đây, VPBank đã trao tượng trưng 30 cặp sách cho học sinh nghèo hiếu học (trong tổng số 1.700 cặp sách được trao tặng trong toàn tỉnh), tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trước mùa mưa lũ với trị giá 60 triệu đồng/căn và 50 phần quà bằng tiền mặt (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, VPBank Gia Lai còn phối hợp với Quỹ Khuyến học trao các suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị các phần quà gần 800 triệu đồng.

Với chương trình an sinh xã hội mang chủ đề "Hành động vì những ước mơ", năm 2014 Ngân hàng VPBank đã trao tổng cộng 17.000 chiếc cặp học sinh, 1 tỷ đồng giá trị học bổng cùng nhiều phần quà khác với tổng trị giá 5 tỷ đồng nhằm bù đắp những khó khăn về vật chất cho các em học sinh, những hộ gia đình và bệnh nhân nghèo trong cả nước.

PHƯƠNG DUYÊN

## Tổ chức bàn giao nhà đồng đội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Đại úy Nay Hưng-buôn Du A, xã Ia Mlah, hiện là Trợ lý Dân quân-Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Pa-quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng với diện tích hơn 100 m<sup>2</sup>. Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng trích từ quỹ "Ngày vì người nghèo" của Bộ Quốc phòng và Quân khu; Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ 2,5 triệu đồng cùng 285 ngày công và gia đình đồng chí Nay Hưng đóng góp thêm.

A.H

## Tăng cường... (Tiếp theo trang 1)

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi

đến các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thiết thực chào mừng Đại hội.

T.N

### Hành chính-Nhân sự:

Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh gồm: **Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng** làm Trưởng ban; các Phó ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. **N.S**

### TIN VĂN

● **Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh** vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho gần 130 cán bộ, đảng viên, công chức của một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

THANH NHẬT

● **Ủy ban Nhân dân tỉnh** yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê, cùng các cơ quan liên quan tại địa phương kiểm tra tình hình khai thác, sử dụng khoáng sản tại các mỏ đá bazan, đá gabro trên địa bàn các huyện Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê. Qua đó, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

T.N

● **Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kbang** vừa tổ chức trao 17 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Theo đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh hỗ trợ 10 suất; Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh 5 suất và Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 2 suất, với tổng số tiền gần 12 triệu đồng.

B.Y

● **Vừa qua, Hội Phụ nữ huyện Mang Yang** đã tổ chức Hội thi Chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2014. Hội thi có 36 thí sinh đến từ 12 cơ sở Hội trên địa bàn huyện tham dự. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: kiến thức về công tác Hội; xử lý tình huống trong các hoạt động phong trào ở các chi hội và phần thi năng khiếu.

B.Y

● **Chùa Minh Quang (TP. Pleiku)** phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức thăm và tặng 350 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Kret Krot (xã Hà Ra, huyện Mang Yang). Mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng (gạo, mì tôm, bánh Trung thu). Tổng kinh phí cho hoạt động nêu trên là hơn 50 triệu đồng, do Hòa thượng Thích Trí Thạnh trụ trì chùa Minh Quang ủng hộ. Được biết sau khi bế mạc mùa Vu lan-Phật lịch 2558, chùa Minh Quang cũng đã tổ chức tặng 100 suất quà cho đồng bào bị bệnh phong tại huyện Chư Pưh, với tổng trị giá 30 triệu đồng.

L.T



# HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Sâu rộng và đi vào thực chất

✍ LÊ LAN (thực hiện)

● **P.V:** Xin ông cho biết về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay?

- Ông **BÙI XUÂN LỊCH:** Việt Nam có một chặng đường rất dài để hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) và bây giờ đã đến quá trình hội nhập sâu và mang tính chất sâu rộng đi vào vấn đề thực chất mà không còn hình thức như trước đây nữa và chúng ta đã lựa chọn và sánh vai được với các quốc gia khác để đưa ra hình thức đàm phán mang tính tay đôi. Việc HNKTQT này tạo cho Việt Nam thế đứng trên thương trường thế giới. Vì thế, tất cả các lĩnh vực khác đều hướng tới là làm sao để đưa HNKTQT đạt hiệu quả cao nhất, sâu nhất, rộng nhất và đi vào thực chất hơn là mang tính hình thức.

● **P.V:** Vậy khi đã hội nhập kinh tế quốc tế thì người tiêu dùng Việt Nam sẽ có những lợi ích gì?

- Ông **BÙI XUÂN LỊCH:** Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ mang lại lợi ích cho vấn đề tiêu dùng mà còn đem lại nhiều lợi ích lớn cho người dân, nhà sản xuất, cho nông dân, cũng như cho các loại hình kinh tế khác của Việt Nam... Chúng ta không chỉ được tiếp cận với công nghệ, kỹ thuật cao, hàng hóa giá rẻ mà



chúng ta còn mở rộng được thị trường hàng hóa Việt Nam, tiếp cận với tiêu chuẩn hàng hóa thế giới. Chúng ta không những được sử dụng mà chúng ta còn được tiếp nhận những khoa học kỹ thuật trên thế giới. Chỉ có HNKTQT thì chúng ta mới có được lợi ích ấy. Và chỉ khi người dân, người lao động, nhà sản xuất, nhà kinh doanh có lợi nhuận thì chúng ta mới xác định được người tiêu dùng, mới nâng cao được trình độ về tiêu dùng cho người dân. Chúng ta biết rằng những công

Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế là xu thế tất yếu trên thế giới. Đối với Việt Nam hiện nay, vấn đề đặt ra không chỉ hội nhập đơn thuần mà là làm thế nào để hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả, đảm bảo được lợi ích dân tộc, nâng cao được sự cạnh tranh của nền kinh tế. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông **BÙI XUÂN LỊCH**-Trưởng cơ quan đại diện Cục Xúc tiến Thương mại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

nghệ tiên tiến trên thế giới như công nghệ hạt nhân... và chỉ HNKT thế giới chúng ta mới tiếp cận được những vấn đề mang tính toàn cầu như vậy.

● **P.V:** Để phát triển trong nền kinh tế hội nhập quốc tế thì doanh nghiệp cần làm gì, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Gia Lai?

- Ông **BÙI XUÂN LỊCH:** HNKTQT mang lại rất nhiều lợi ích, tuy nhiên những hạn chế mà nó mang lại cũng khá nhiều. HNKTQT tạo ra môi trường cạnh tranh khá khốc liệt. Trước đây chúng ta ít thấy rõ nét những doanh nghiệp phá sản, khi HNKTQT thì sự phá sản của các doanh nghiệp rất nhiều. Thế

nhưng, sự lớn mạnh của doanh nghiệp Việt Nam cũng tăng lên rất nhiều lần so với sự phá sản ấy. Vậy các doanh nghiệp phải làm gì khi hội nhập? Thứ nhất, doanh nghiệp Việt Nam xác định là doanh nghiệp nhỏ, sự cạnh tranh đại còn đang ở mức khiêm tốn, các yếu tố hạ tầng cơ sở, vốn liếng của chúng ta so với thế giới còn khá khiêm tốn... Tuy nhiên, nói khó khăn đó không phải rằng doanh nghiệp Việt Nam không thể tồn tại được. Doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Gia Lai nói riêng ở bất kỳ một quốc gia nào họ cũng có những lợi thế riêng biệt, khi HNKTQT chúng ta có những mặt hàng hàng đầu

thế giới như cà phê, cao su, gạo, thủy sản... Đó là lợi thế so sánh mà Việt Nam có hơn những quốc gia khác. Đường nhiên khó khăn mang lại thì vô cùng nhiều.

Tuy nhiên sự tồn tại của các doanh nghiệp Việt Nam so với một số nước trên thế giới là tương đối đồng đều. Tức là sự tiếp cận, bảo tồn và phát triển của doanh nghiệp Việt Nam là khá tương đồng phần còn lại trên thế giới. Bởi vì họ biết cách khai thác tối đa lợi thế, hạn chế những điểm yếu của doanh nghiệp mình, quốc gia mình để phát triển. Doanh nghiệp khi tham gia thị trường thế giới thì phải nắm bắt được phương thức kinh doanh, luật pháp quốc tế, những lợi ích từ các hiệp định thương mại song phương giữa các Chính phủ, đặc biệt là của Việt Nam với các nước mang lại cho họ. Họ phải nắm tay nhau cùng nhau hỗ trợ, vượt qua những thách thức thì mới tồn tại được. Ở đây tôi muốn nói là tính cộng đồng của doanh nghiệp phải được nâng lên.

● **P.V:** Xin cảm ơn ông!

L.L

## Đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông

✍ HÀ DUY

T trong những năm qua, mạng lưới đường bộ trong tỉnh được Nhà nước tập trung nhiều nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng, phát triển đáng kể. 100% các xã trong tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm. Nhận xét về sự phát triển giao thông vận tải của tỉnh thời gian qua, ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải cho biết: "Hiện tỉnh tập trung đầu tư hoàn chỉnh các hệ thống tỉnh lộ và đường huyện nhằm thúc đẩy các khu vực kinh tế mũi nhọn, vành đai kinh tế của tỉnh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng rất coi trọng công tác bảo trì, đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông hiện có".

Một trong những điển hình đó là xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Bà Vũ Thị Hồng Chinh-Trưởng thôn Đồng Bằng bày tỏ: "Sau rất nhiều lần vận động, bà con trong thôn đã nhận thấy được lợi ích lâu dài của việc làm đường giao thông nông thôn (GTNT), từ đó đã tự nguyện góp tiền, di dời hàng rào... để làm đường; có hộ còn tự giác chặt phá gần 100 cây cà phê đang kinh doanh để hiến đất làm đường. Nhờ đó trong năm 2012, nhân dân thôn Đồng Bằng đã góp được trên 500 triệu đồng làm 2.030 mét đường nhựa; góp trên 70 triệu đồng, trên 300 ngày công làm gần 370 mét đường bê tông xi măng". Cùng với những nỗ lực của các thôn, làng khác, đến cuối năm 2013, hệ thống giao thông xã Biển Hồ đã hoàn chỉnh với 6.128 mét đường GTNT,

tổng kinh phí đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng. Và hiện Biển Hồ đã trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ấn tượng đầu tiên khi đến xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) hôm nay chính là sự thông thoáng, ngay ngắn của hệ thống giao thông khi tất cả mặt trước các ngôi nhà đều quay ra hướng trục đường chính đã được bê tông, nhựa hóa. Đây chính là nỗ lực chung của người dân trong xã nhằm thực hiện phong trào bê tông, nhựa hóa mạng lưới GTNT theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm nhằm thúc đẩy kinh tế của xã phát triển toàn diện. Tại đây, thay vì thuê nhà thầu thi công thì người dân trong xã đã trực tiếp thi công, trực tiếp giám sát, nhờ vậy, chất lượng đường sá được đảm bảo.

Đó chỉ là 2 điển hình trong số rất nhiều địa phương đã rất chú trọng hoàn thiện hệ thống GTNT. Bởi hệ thống giao thông thuận lợi là tiền đề để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Một thực tế dễ thấy là hệ thống giao thông tỉnh đã được quan tâm xây dựng, nhưng vẫn còn 5.507 km là đường đất, chiếm 53,82% và 1.439 km đường cấp phối, chiếm 14,06% chưa có điều kiện đầu tư nâng cấp. Các tuyến đường này chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn, việc đi lại vào mùa mưa hết sức khó khăn, thậm chí bị ách



Làm đường giao thông nông thôn ở xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: H.D

tắc, lầy lội. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ làm 530 km đường GTNT, giao thông ven đô với tổng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 85 tỷ đồng. Và để hoàn thành thì mức hỗ trợ 1 km đường có kết cấu bê tông xi măng, mặt đường rộng 3 mét là 115 tấn xi măng và 100 triệu đồng; 1 km đường kết cấu đá dăm láng nhựa mặt đường rộng 3 mét hỗ trợ 12 tấn xi măng và 100 triệu đồng; phần còn lại huy động nhân dân. Tuy nhiên, quy định không được yêu cầu dân đóng góp bằng tiền chính là khó khăn hiện nay. Vì vậy, việc thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm hầu như chỉ diễn ra ở vùng đồng dân cư, còn vùng dân cư thưa thớt, đời sống còn khó khăn không thể thực hiện được.

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020 đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-2015 là xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là hệ thống giao thông. Để chủ trương đúng đắn này trở thành hiện thực, thiết nghĩ, cần nhanh chóng có biện pháp khắc phục những tồn tại trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện nay.

H.D

## Tập huấn chính sách thuế mới và nộp thuế điện tử

N ngày 8-9, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và nộp thuế điện tử cho đội ngũ kế toán trưởng, nhân viên kế toán của các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức thuộc Cục Thuế quản lý.

Tại buổi tập huấn, đại diện Cục Thuế đã thông tin và giải đáp thắc mắc những nội dung mới xung quanh Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 và Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 17-1-2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời hướng dẫn quy trình, thủ tục về nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp...

S.C



KỶ NIỆM 59 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (10-9)

# Xứng đáng vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân

THANH NHẬT



Trao đổi về công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ảnh: T.N

Thời kỳ ra đời tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào năm 1930 là “Hội Phản đế đồng minh”, đến nay qua 84 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Mặt trận rất nhiều lần thay đổi tên gọi của mình cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ cách mạng. Trong đó, lần đầu tiên ngày 10-9-1955, tổ chức Mặt trận được mang tên là “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, nhằm tiếp tục sự nghiệp đoàn kết dân tộc của Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt; hoạt động dựa trên nguyên tắc hiệp thương dân chủ đi đến hành động thống nhất, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ chức trong Mặt trận. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, năm 1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã quyết định thống nhất các tổ chức Mặt trận ở hai miền lấy tên chung là “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, cho đến ngày nay.

Ở tỉnh ta sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, tuy nhiệm vụ của từng thời kỳ có thay đổi, nhưng vị trí và vai trò của MTTQ các cấp không ngừng phát huy. Đại hội MTTQ toàn tỉnh vào tháng 3-1977 chính thức lấy tên là “MTTQ tỉnh Gia Lai-Kon Tum” cho đến năm 1991 khi chia tách tỉnh. Mặt trận đã vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống tự lực tự cường, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, thi đua lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo, vừa đề cao cảnh giác và đấu tranh bóc lột nhằm xóa bỏ tổ chức phản động FULRO và các loại tội phạm khác, góp phần đảm bảo về an ninh trật tự khu vực chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thời kỳ đổi mới đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đoàn kết tập hợp đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống yêu nước, cùng nhau xây dựng kinh tế-xã hội và giữ vững quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng hướng ước và quy ước, thành lập các tổ tự quản giữ vững an ninh trật tự, tổ chức ký kết đảm bảo

an toàn giao thông, xây dựng gia đình văn hóa không có người phạm tội, xây dựng đường giao thông nông thôn xanh-sạch-đẹp... Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Đến cuối năm 2013 toàn tỉnh có 200.500 gia đình văn hóa và 1.179 khu dân cư văn hóa.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, giúp bà con lao động sản xuất, chi tiêu hợp lý để phát triển kinh tế hộ gia đình. Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp tục được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, huy động đồng đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp bằng tiền và hiện vật. Nguồn quỹ “Vì người nghèo” huy động được hơn 36 tỷ đồng, trong nhiệm kỳ đã khảo sát làm nhà “Đại đoàn kết” và nhiều hình thức hỗ trợ khác như hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, tặng bò, tặng quà cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ cho Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh, học sinh nghèo và những gia đình nghèo gặp hoạn nạn với số tiền hàng tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Diễm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục quan tâm công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy MTTQ các cấp trong tỉnh bảo đảm hoạt động hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và Nghị quyết 25 khóa XI của Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”.

T.N

# Bí hài hủ tục “thuốc thư”

THOẠI NHÂN



Kok (bên trái) và ông Rih ăn chung bánh mì để chứng minh Kok không có “thuốc thư”. Ảnh: T.N

## HAI LẦN... VẠ MIỆNG

Kok (SN 1970, ở làng Kol, xã Trang) là một người nhỏ thó, ốm yếu, nhiều lần bị đám trai làng cao lớn hơn chế giễu, Kok âm ức lắm. Một ngày, trong cuộc rượu, Kok tự nhận mình mang “thuốc thư”, có sức mạnh phi thường, xô ngã được cây to, nhiều người trong xã bị đau ốm, chữa không khỏi bệnh là do bị Kok “thư”. Nghe nói vậy, ban đầu người làng ngạc nhiên, nhưng chờ mãi chẳng thấy Kok xô ngã được cây to nào nên rồi chẳng mấy ai để tâm đến những lời ba hoa của Kok nữa, ngoài Rih.

Rih (SN 1974, ở làng Phạm Ghè, xã Trang) bị đau khắp người đã lâu. Dân dân, Rih nghi bị Kok “thư” bèn cùng gia đình đi tìm thầy cúng ở tận xã Kông Htol, huyện Chư Sê (cách làng Kol chừng 40 km) để “giải thư”. Tốn nhiều tiền đi lại, tiền cúng “thầy” rồi mà cả người Rih vẫn rã rời, cái tay, cái chân như đi mượn của ai... Mỗi hiềm nghi về việc Kok có “thuốc thư” ngày càng tăng, như cơn gió độc bủa vây tâm trí Rih và gia đình, có nguy cơ bùng nổ xung đột với Kok. Ngày 9-10-2013, cán bộ an ninh Công an huyện vận động Rih đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đak Đoa khám bệnh. Kết quả cho thấy, Rih bị viêm đa dây thần kinh. Cầm trên tay bệnh án và nghe lời bác sĩ căn dặn, rằng đây là bệnh có thể chữa khỏi nhưng phải kiên trì điều trị, Rih mới an tâm phần nào, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ. Ngày 13-10-2013, làng Kol tổ chức hòa giải giữa Kok và Rih. Rih yêu cầu Kok phải chứng minh mình không có “thuốc thư” theo tục cũ. Kok lấy tóc nhúng vào ly nước sạch quét lên người Rih và cùng ăn chung với Rih một chiếc bánh mì. Theo suy nghĩ của Rih và một số người, làm vậy, nếu Kok thực sự có “thuốc thư” sẽ phải chết. Và tất nhiên là Kok... vô sự.

Những tưởng sau việc đó, Kok sẽ hiểu thế nào là “họa từ miệng mà ra”. Nhưng cứ uống rượu vào, cái lưỡi như bị ai xui, Kok lại nói những điều thần bí về “thuốc thư”. Thấy ai cũng sợ mình, Kok đắc chí lắm. Lần này, người bị đau là Huyn (SN 1979, ở đối diện nhà Kok). Huyn đau quai hàm đã lâu, nhưng một đêm tháng 1-2014, Huyn đau dữ dội. Đó chính là ngày Huyn uống rượu chung với Kok.

## “GIẢI THƯ”

Sáng hôm sau, Huyn sang nhà Kok “bắt vạ”, một mực đòi Kok phải đi cùng mình

Ở xã Trang-một xã vùng III của huyện Đak Đoa, từ em bé đến cụ già chưa một ai nhìn thấy “thuốc thư”, không ai lý giải được nó là gì, hình hài ra sao nhưng những đồn đoán, nghi ngờ về người mang thứ “thuốc” kinh khủng ấy đã gây ra không ít chuyện dở khóc, dở cười...

đến nhà bà Blem (khoảng 55 tuổi) ở làng H’Lâm, huyện Đak Đoa để “giải thư”. Sau một hồi thăm khám cho Huyn, thầy cúng phán: “Mày bị “thư” rồi. Phải cúng rồi lấy thuốc thư trong người mày và cả thằng Kok để nó không “thư” được ai nữa”.

Kok mất một con heo và 1 con gà để làm lễ vật. Sau khi cúng Yàng, “thầy” vuốt nhẹ người Kok rồi bí mật “ảo thuật” lấy từ trong người ra một nắm cát rồi bảo đó là “thuốc thư”. Bà Blem cũng làm tương tự như vậy với Huyn. “Thầy” còn bán cho Huyn thuốc giải thư với giá 500.000 đồng uống trong vòng 3 ngày. Huyn uống thuốc nhiều lần mà bệnh không thuyên giảm. Tức tối, sáng 9-2-2014, Huyn tìm gặp và đánh Kok gây thương tích nặng ở đầu. Chính quyền và lực lượng Công an vận động, nhưng Huyn một mực không chịu đi khám. Chỉ đến khi cán bộ y tế xuống tận nhà khám cho Huyn, Huyn mới biết mình bị quai bị và khỏi bệnh sau vài ngày điều trị bằng thuốc Tây. Huyn bị làng khiển trách vì đánh người. Từ sự việc trên, Huyn, Rih nhận ra có bệnh không nên tin thầy cúng mà phải đến cơ sở y tế. Còn Kok nhận cho mình bài học về sự tai hại của thói ba hoa.

Tuy chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng những sự việc ở làng Kol, xã Trang dấy lên lo ngại về hủ tục “thuốc thư”. Đây là một hình thức mê tín dị đoan còn tồn tại trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hiểu một cách đơn giản nhất, “thư” nghĩa là tác động một cách thần bí vào người mình ghét để người đó bị bệnh nặng hoặc chết. Người có “thuốc thư” chỉ cần “rửa độc”, chạm nhẹ hoặc ăn uống chung với nạn nhân thì người đó đang khỏe mạnh sẽ đau ốm, càng chữa trị, bệnh càng nặng và chết. Vì vậy mới sinh ra những thầy mo, thầy cúng để “giải thư”. Kẻ mang “thuốc thư” bị xem là “người ác” và bị dân làng ghét bỏ, xa lánh. Thiếu tá Nguyễn Thanh Trí-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa thông tin thêm: “Bị làng ruộng bỏ là hình phạt rất nặng đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Trước đây thường có tục lặn nước để tìm người có “thuốc thư”. Dưới sự chứng kiến của dân làng, người bị nghi có thuốc thư sẽ lặn xuống nước với người ngang tuổi trong gia đình người bị “thư”, nếu bị nổi lên trước nghĩa là người đó... có thuốc thư! Để chứng minh mình vô tội, có người đã chịu chết đuối. Qua vận động, đấu tranh, hủ tục “lặn nước” hiện đã bị xóa bỏ”.

T.N



# Những người đi theo tiếng gọi 5/85

✍ BÍCH HÀ

Hồi đó chúng tôi tập hợp thành từng nhóm để thỉnh thoảng ngày nghỉ đi, về cho có bầu có bạn. Chỉ với một quãng đường chưa đầy hai mươi cây số, mà bằng phương tiện chủ yếu là những chiếc xe đạp cà tàng và con đường mưa ngập bùn, nắng ngập bụi nên luôn cảm thấy với với... ấy là tỉnh lộ 664 bây giờ, nối giữa TP. Pleiku với thị trấn Ia Kha của Chư Pah thời đó.



Thị trấn Ia Kha hôm nay. Ảnh: ĐỨC THỤY

Từ sau ngày giải phóng (3-1975), tình hình phát triển kinh tế, ổn định xã hội của Gia Lai được các cấp ủy và chính quyền rất quan tâm, gần như dốc toàn tâm, toàn lực cho việc khắc phục hậu quả nặng nề do chế độ cũ để lại nào đó, đau, bệnh tật và thất học mù chữ... Thế nhưng, bọn phản động FULRO và một số phần tử trong chế độ cũ không chịu cải tạo, ăn năn hối cải để thành người lương thiện như chính sách khoan hồng của Cách mạng mà bọn chúng ra sức chống phá chính quyền, chống lại sự hồi sinh, sự an bình hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy buộc chính quyền cách mạng phải ra tay tiêu diệt tận gốc. Để làm điều đó, chủ trương của tỉnh Gia Lai là tăng cường lực lượng vũ trang để trấn áp chúng đồng thời cử nhiều cán bộ dân sự cắm xuống cơ sở làm hậu thuẫn cho nhân dân đấu tranh bóc gỡ các tổ chức phản động này...

## Kỳ I: Lan man chuyện cũ

Thời đó, thời mà Ia Grai còn bao gồm gần như cả ba huyện ngày nay: Ia Grai, Đức Cơ và Chư Pah. Còn mang máng nhớ, hình như diện tích tự nhiên đâu chừng 240.000 ha thì phải, đơn vị hành chính cấp xã con số cũng đâu ngần ấy, nó bao bọc từ cửa khẩu biên giới Đức Cơ theo đường 19 đến giáp Hàm Rồng, vòng Tây Pleiku, ngoặt qua phía Bắc và Đông Bắc cho đến giáp Kon Tum ngày nay. Tính ra Ia Grai (Chư Pah) là một trong những huyện to, rộng, dài đứng vào hàng nhì, ba so các huyện trong tỉnh khi ấy. Đất rộng, người thưa nhiều, những năm hậu chiến tranh huyện còn quá nghèo, kinh tế chưa có gì đáng để nói ngoài tình trạng du canh du cư trong đồng bào Jrai và một bộ phận bà con phía Bắc với một ít đồng bào các tỉnh miền Trung đi “kinh tế

mới”, đói đau, thất học là chuyện “thường ngày” bàn đến của những người lãnh đạo bấy giờ. Hơn thế, an ninh chính trị vô cùng phức tạp, bọn FULRO nổi lên chống phá khắp nơi...

Cũng là câu chuyện cũ mà người viết xin mạn phép nhắc lại đôi điều để nói đến chuyện liên quan sự có mặt của anh em chúng tôi trên vùng đất này thuở ấy. Nếu là người một thời trong cuộc, chắc hẳn chúng ta còn nhớ về một sự kiện-Nghị quyết 5/85 của Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum, không còn nhớ số mấy, chúng tôi gọi đích danh thời điểm nó ra đời là vậy. Và vì vậy mà anh em chúng tôi, những người đang làm việc trong các cơ quan, ban ngành của tỉnh, có người chỉ là nhân viên, nhưng cũng có người đã là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tùy theo chức trách của mỗi người mà khi về

với Chư Pah đảm đương một công việc thích hợp, nhưng chủ yếu là xuống xã, về làng; biết bao khó khổ nhưng vẫn vui vẻ lên đường theo tiếng gọi của 5/85... Đợt đầu, trước đó ít tháng, cuối năm 1984, đã có đâu vài ba chục người xách ba lô ra đi; rầm rộ sau đấy là nhiều chục người khác tiếp tục bổ sung. Tiếp theo những năm sau nữa, Ia Grai liên tục nhận được “viện trợ” người từ tỉnh, đây là một trong những huyện được bổ sung nhân lực từ trên xuống. Bây giờ, với sáng kiến của những người đi trước, hàng năm các thế hệ chúng tôi có cuộc gặp nhau vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ huyện. Ở “diễn đàn” này mỗi khi, bao câu chuyện một thời cứ ùa về...

Anh Võ Đình Cường-một trong số những cán bộ nổi tiếp

theo tiếng gọi 5/85, giờ được mọi người tín nhiệm giao đảm đương công việc làm đầu mối của cả “hội” Chư Pah-Ia Grai đang làm việc và sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku. Hàng năm, chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau, là nhờ công anh “hội trưởng” Cường. Trải qua nhiều công việc, cho đến công việc cuối cùng của anh trước khi rời công sở là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy Pleiku. Anh Phạm Đình Thu là người ít khi vắng mặt trong những lần họp “hội”, cho dù công việc vô cùng bận rộn với chức danh “to nhất trong số anh em chúng tôi” hiện nay, tuy không phải theo diện 5/85, nhưng anh là nhân vật cộng đồng trách nhiệm ngày ấy, như là người đi trước, nói vậy bởi lẽ, học xong ở một trường ngoài Khu 5, anh về nhận việc ở đây từ rất lâu rồi, còn chúng tôi là những “tân binh”, chân ướt chân ráo, dĩ nhiên phải nhờ đến “lính buổi mai”, và cũng như bao lính “buổi mai” khác, anh dành cho chúng tôi nhiều điều chỉ dẫn... Và giờ anh đương nhiệm, làm sếp của chúng tôi, gánh vác nhiệm vụ vừa bên cấp ủy-Phó Bí thư Thường trực, bên Hội đồng Nhân dân tỉnh là Chủ tịch. Công việc là thế, nhưng trông anh vẫn như con người của thuở nào, nhanh nhẹn, xông xáo, trách nhiệm, gần gũi...

Một lần tôi tháp tùng cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu về một xã mới chia tách mà gặp bao điều khó khăn của Chư Pah bấy giờ-Ia Dreng. Thiếu đất sản xuất nghiêm trọng sau khi di dời tái định cư để nhường ruộng rẫy cho dòng sông chảy mà bà con nhiều làng ở đây đành bó tay cam chịu cảnh nghèo. Phá rừng làm rẫy thì vi phạm pháp luật, trở về làng cũ thì đất đai chẳng còn mấy, phần lớn đã chìm trong biển nước. Vượt sông khai phá đất xưa của ông bà để lại, thì trở ngại bao điều, trong đó có điều mà bà con chưa ý thức được, bởi nó giờ là của người khác, vì theo địa giới hành chính mới, chứ có phải đâu như ngày trước, rừng núi bao la, sông suối bồi đắp phù sa, dân ta muốn khai phá cỡ nào cũng được, và từ đó cây bắp, hạt lúa nhiều đến mức chim chóc, sóc chuột chẳng

thèm ngó đến... Thế mà chỉ sau một ngày tìm hiểu sự tình, làm việc với huyện, xã, anh đã đem lại niềm vui cho bà con nơi đây! Nói với chúng tôi, anh thấy mình như người có lỗi, rằng bà con ở đây là những người đã từng một thời dốc hết nhân lực của cả cho cách mạng, là căn cứ của những đơn vị chủ lực, là một mắt xích của hành lang vận tải lương thảo, thuốc men từ Bắc vào Nam, là chỗ dựa vững chắc của các đội công tác địa phương. Giờ chúng ta sao để bà con đói khổ, ốm đau, thất học được...

Hồi những năm thực thi Nghị quyết 5/85, cũng một lần người viết bài này theo chân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chư Pah-Hoàng Lê, cũng là người đi theo tiếng gọi 5/85 cùng thời với chúng tôi, về Ia Dreng bấy giờ. Mấy đêm thức trắng bên những chén rượu cần cùng bà con, Bí thư Huyện ủy Hoàng Lê không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện buồn từ sau ngày giải phóng mà các già làng kể lại. Không đói cơm, nhưng bao điều thiếu thốn khác như là muối, thuốc chữa bệnh, chuyện học hành của con trẻ, rồi đời sống tinh thần... Là khi ấy chưa có con đường cho ra đường theo nghĩa của nó, bà con của 3 làng (Típ 1, 2 và Tut) ở đây gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, những người mà bà con có thể tiếp xúc, chủ yếu là các thợ rừng-công nhân của một doanh nghiệp làm gỗ. Để đến được với bà con nơi đây, chúng tôi lúc bấy giờ phải nhờ đến một loại phương tiện gọi là... xe Bò vàng.

Có dịp chúng tôi hỏi thăm các anh chị ở Chư Pah thì được biết Ia Dreng giờ đã khá lắm rồi. Đúng vậy, cách nay chưa lâu, trên đường đi vì một công việc khác, tôi ngang qua một làng dọc bên con đường nhựa phẳng phiu, tận mắt thấy cảnh và người ở đây, tôi tin lời của các anh chị có lần chia sẻ-Ia Dreng giờ đã khá lắm rồi!

Vui thay với Ia Grai đang tiến đến tuổi sáu mươi với hành trình của một Đảng bộ có bề dày lịch sử đáng trân trọng, mà làm nên nó bởi những người con, người đảng viên lớp 5/85 có một phần đóng góp không nhỏ!

B.H

## Sổ tay: Sau Trung thu và ước...

Càng ngày Trung thu càng trở nên thân thiện và gần gũi với mọi người. Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức những đêm hội rất vui và nhộn nhịp. Thành phố Tuyên Quang tổ chức “Lễ hội thành Tuyên”, là lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam mà tôi đã có lần được chứng kiến. Tại lễ hội, hàng trăm lồng đèn các kiểu được rước bằng xe ô tô hoặc xe đẩy với hàng vạn người tham gia. Được biết từ một lễ hội tự phát của dân vào năm 2004, từng khu phố tổ chức làm lồng đèn Trung thu rồi rước trên phố và tự chấm trao giải, đến nay lễ hội này chính thức do UBND tỉnh tổ chức, thu hút rất đông khách du lịch khắp cả nước về đón Trung thu ngắm đèn ở thành phố bên dòng sông Lô tuyệt đẹp.

Ở Pleiku, phong trào múa lân Trung thu cũng đang tự phát, từng nhóm các cháu tập hợp mua đồ về làm lân hoặc thuê lân, tập rồi các tối gần Trung thu và Trung thu thì vào từng nhà múa và... xin tiền. Thì cũng xứng đáng thôi, các cháu phải bỏ tiền, công sức ra tập rồi đi múa. Nhưng vấn đề là, không khéo thì nó thành những chuyện không hay, vật chất hóa cái việc lẽ ra là rất đẹp này. Có nhà thì treo tiền thật cao trên tầng 2 tầng 3 bắt các cháu leo lên lấy rất nguy hiểm. Có nhà thì đóng cửa... trốn. Có nhà thì các cháu vào múa mãi không ra vì... chuta cho tiền... Sáng nay ngồi cà phê, có người nói với tôi: Có hẳn một người/nhóm người sau lưng các cháu, tổ chức cho các cháu múa lân thu tiền. Nếu đúng như thế thì không ổn rồi. Tại sao các cơ quan đơn vị, các đoàn thể phường xã... không đứng ra tổ chức hoạt động rất hay và ý nghĩa này nhỉ?

TRẦN THỊ LỰA

## Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella

Sáng 9-9, tại Sở Y tế đã diễn ra Hội nghị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella (RM) trong tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015. Hội nghị đã công bố Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 20-8-2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella trong tiêm chủng mở rộng tỉnh Gia Lai năm 2014-2015. Theo quyết định này, Ban chỉ đạo gồm ông Kpă Thuyê-n-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế làm Phó ban, cùng lãnh đạo các sở, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh làm ủy viên.

Theo kế hoạch này, tất cả trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn

tỉnh được tiêm vắc xin (MR), độ tuổi sinh từ ngày 1-1-2000 đến 31-8-2013. Số đối tượng dự kiến là 486.000 cháu. Chiến dịch sẽ triển khai làm 3 đợt, từ đầu tháng 9-2014 đến tháng 2-2015. Đợt I: Tiêm cho trẻ em từ 1 đến 5 tuổi, thời gian từ tháng 9 đến tháng 10-2014, cho nhóm trẻ sinh từ ngày 1-1-2009 đến 31-8-2013. Đợt II: Tiêm cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi, thời gian từ tháng 11 đến tháng 12-2014 cho nhóm trẻ sinh từ ngày 1-1-2004 đến 31-12-2008. Đợt III: Tiêm cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi, thời gian từ tháng 1 đến tháng 2-2015 cho nhóm trẻ sinh từ ngày 1-1-2000 đến 31-12-2003.

VĂN NGỌC



## Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển (\*)

Ngày 18-8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thế Dũng ký bản Kế hoạch số 3037 về tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch này, mục đích hàng đầu là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền pháp luật về biển trong bối cảnh hiện nay, góp phần bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Và, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân đối với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về định hướng phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị, giữ vững mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới, nâng cao đời sống xã hội và phát triển bền vững.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, khẳng định rõ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế về biển. Việc tuyên truyền này, cần vận dụng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tập trung phổ biến về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan truyền thông đại chúng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ là những đơn vị có trách nhiệm đi đầu trong đợt cao điểm tuyên truyền này; đồng thời với đó là các hình thức như tổ chức tọa đàm, trao đổi trong các đợt sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề tại các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị trường học, thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư, lồng ghép với việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, với các cuộc hội nghị khác của cơ quan, đơn vị, địa phương... Kể cả việc tổ chức các cuộc hội diễn văn nghệ quần chúng lồng ghép nội dung liên quan; thi tìm hiểu pháp luật về biển... Chú trọng việc tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, vật chứng về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển với việc tổ chức các cuộc triển lãm về chủ quyền biển, đảo; thông qua các cuộc giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biển, ven biển...

Việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cho nên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho các ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố bằng những công việc cụ thể, và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời có sự hướng dẫn Mặt trận cấp dưới phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện có hiệu quả!

B.H

(\*) Kể từ số báo ra thứ sáu, ngày 12-9, Báo Gia Lai sẽ mở chuyên mục tuyên truyền về biển đảo Việt Nam; mời quý độc giả theo dõi, giới thiệu cho nhiều người khác cùng đọc và tham gia viết tin, bài cho chuyên mục.

## Xử lý nghiêm nếu có học sinh ném đá vào xe khách

Sở Giáo dục-Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền an toàn giao thông trong tháng 9-2014 cho tất cả học sinh, cán bộ, viên chức nhằm đẩy mạnh phong trào giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật về an toàn giao thông; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông theo đúng kế hoạch đề ra của mỗi đơn vị.

Đặc biệt, theo thông tin báo chí và từ phía các doanh nghiệp, thời gian qua nổi lên hiện tượng thanh niên tụ tập ném đá vào các xe khách trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua 2 huyện Chư Sê và Chư Pưh làm vỡ kính, gây thương tích cho lái xe và hành khách, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, Sở Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với học sinh về tác hại của những hành động này; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương, nếu có học sinh tham gia vào các nhóm gây rối nói trên thì phải xử lý kỷ luật và báo cáo về Sở.

PHƯƠNG DUYÊN

## Bắt giữ xe ô tô tải chở 2,6 m<sup>3</sup> gỗ lậu

Sáng 9-9, ông Nguyễn Hữu Huân-Đội trưởng Đội Kiểm lâm Cơ động số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai xác nhận, lực lượng Kiểm lâm vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải chở 2,6 m<sup>3</sup> gỗ lậu.

Trước đó, lực lượng này phát hiện xe ô tô mang BKS 77H-4977 do Trần Quang Phước (SN 1985, trú xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển, lưu thông

theo hướng Bình Định-Gia Lai có nhiều nghi vấn.

Vì vậy, Đội Kiểm lâm Cơ động số 2 đã phối hợp với Công an TP. Pleiku tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 134 hộp gỗ cấm xe (nhóm II) với khối lượng 2,644 m<sup>3</sup>, không có dấu búa của Kiểm lâm. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đã bỏ trốn.

MINH NGUYỄN

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Phú Thiện

## Lại hủy bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung

HOÀNG CỬ

Lê Văn Ngọc tại phiên tòa phúc thẩm (lần 2). Ảnh: H.C

Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh vừa qua tổ chức xét xử và quyết định hủy toàn bộ Bản án số 47 ngày 31-12-2013 của TAND huyện Phú Thiện; chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Thiện để điều tra lại theo thủ tục chung. Bản án số 47 xử phạt Lê Văn Ngọc (SN 1981) 7 năm tù, vì tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”...

### TỪ VỤ ÁN TAI NẠN GIAO THÔNG

Khoảng 20 giờ ngày 20-5-2010, Lê Văn Ngọc điều khiển xe mô tô 81F7-0546 chở Lê Thị Thanh Trúc và Lê Thị Thanh Mai (các con của Ngọc) về nhà riêng, ở thôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện. Ngọc điều khiển xe mô tô đi trên quốc lộ 25 theo hướng từ thị xã Ayun Pa lên huyện Chư Sê. Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Chrôh Pơnan B, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện thì Ngọc phát hiện xe ô tô tải 81M-1056 do Phan Trọng Chinh (SN 1969) điều khiển đi cùng chiều.

Ngọc điều khiển xe mô tô lấn sang phần đường bên trái theo hướng lưu thông để vượt xe ô tô. Khi Ngọc đang vượt xe ô tô thì phát hiện phía trước có xe mô tô 81T1-3180 do Nay Dung (SN 1992) điều khiển, chở sau Ksor Chung (SN 1991) đi ngược chiều. Nay Dung và Ksor Chung cùng ở buôn Ối Hly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện. Ngọc điều khiển xe va chạm vào tay lái của xe mô tô do Nay Dung điều khiển làm cả 2 xe mất thăng bằng, rồi ngã xuống mặt đường quốc lộ 25. Cháu Trúc (SN 2003) văng vào bánh trước bên trái xe ô tô

81M-1056, bị bánh xe ô tô cán qua người. Thấy có tai nạn ngay đầu xe, Chinh đã lái xe ô tô sang lề đường bên phải theo hướng đi thì mép lốp bên trái cán tiếp lên phần đầu bên trái cháu Trúc. Hậu quả cháu Trúc bị chết ngay tại chỗ. Ngọc, cháu Mai, Nay Dung và Ksor Chung đều bị thương nặng phải đi cấp cứu ở bệnh viện và 2 xe mô tô bị hư hỏng. Kết quả giám định: Nay Dung bị tổn hại 15% sức khỏe; Ksor Chung mất 86% sức khỏe.

### ĐẾN NHỮNG CHỨNG CỨ TỤNG BẤT ỔN

Tại phiên tòa phúc thẩm, Ngọc khai khi bị cáo vượt qua khỏi đầu xe ô tô thì xảy ra va chạm với xe mô tô đi ngược chiều. Nay Dung khai không nhớ lúc đó xe của Nay Dung va chạm vào xe nào, vì đèn xe ô tô tải chiếu thẳng vào mắt. Còn anh Chinh thì khai va chạm xảy ra khi xe mô tô của Ngọc chưa vượt qua khỏi xe ô tô do anh Chinh điều khiển. Hơn nữa khi thực nghiệm điều tra, xác định Ngọc chưa vượt qua khỏi đầu xe ô tô thì va chạm vào xe mô tô đi ngược chiều, nhưng bản án sơ thẩm lại xác định Ngọc vừa vượt đến đầu xe ô tô thì xảy ra va chạm. Như vậy, việc xác định điểm va chạm trong trường hợp này là chưa thật rõ ràng, chưa có căn cứ thuyết

phục. Mặt khác khi 2 xe mô tô va chạm vào nhau, ngã xuống đường quốc lộ 25 thì xe ô tô tải đang ở vị trí nào, Cơ quan Điều tra cũng chưa làm rõ.

Ngoài ra, Bản án hình sự sơ thẩm số 47 ngày 31-12-2013 của TAND huyện Phú Thiện, nhận định tài xế xe ô tô nghe tiếng va chạm mạnh thì đánh xe về bên phải đường dừng lại, xuống kiểm tra, rồi lên xe đi tiếp được khoảng 1.600 mét thì có người đuổi theo nên dừng lại. Đây cũng là chi tiết rất cần xem xét lại.

Bản án phúc thẩm số 8 ngày 28-2-2012 của TAND tỉnh (lần thứ nhất) đã hủy Bản án sơ thẩm số 20 ngày 23-8-2011 của TAND huyện Phú Thiện có nêu lý do sai sót của TAND huyện Phú Thiện là chưa xem xét còn ai khác trong vụ án này có lỗi hay không? Thế nhưng đến nay, câu hỏi này vẫn chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ, dẫn đến về một số nghi vấn bỏ lọt trách nhiệm hình sự, dân sự?...

Từ những nhận định nêu trên, xét thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ, không chính xác, không thuyết phục nên đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tham gia phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Ngọc và Hội đồng xét xử phúc thẩm cùng thống nhất hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số 47 ngày 31-12-2013 của TAND huyện Phú Thiện, chuyển hồ sơ vụ án về huyện Phú Thiện để điều tra lại, bổ sung chứng cứ theo thủ tục chung.

H.C





Xây dựng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) cho người dân áp dụng đưa vào sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp nâng cao giá trị hàng hóa đang được ngành Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa thực hiện khá hiệu quả. Từ những mô hình điểm, đến nay công tác chuyển giao KHKT vào sản xuất đại trà đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Huyện Ia Pa:

# Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

NGUYỄN DIỆP



Tham quan học tập sản xuất lúa giống.

Ảnh: N.D

Là một trong những huyện nghèo của tỉnh, đời sống người dân huyện Ia Pa chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong đó, lúa nước trở thành một trong những loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Nhiều năm qua, công tác xây dựng, chuyển giao các mô hình, dự án nông nghiệp cho người dân ứng dụng vào sản xuất được triển khai khá đồng bộ. Đặc biệt, từ năm 2011 đến 2013 đã có 7 mô hình sản xuất nông nghiệp, với số tiền trên 2,2 tỷ đồng từ ngân sách huyện và nhân dân đóng góp đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế đang được nhân rộng là sản xuất lúa cấp I phục vụ nhu cầu giống lúa sản xuất tại chỗ. Thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa, để giúp người dân

tạo nguồn lúa giống tại chỗ, từ năm 2011 đến 2013, đơn vị đã hỗ trợ 88.650 kg lúa giống nguyên chủng gồm ML48, TH6, DV108... cho các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất nhân giống. Trong đó, hỗ trợ 50% giá, còn lại nhân dân đóng góp. Phương pháp sản xuất mới kết hợp với giống lúa chất lượng cao cho năng suất lúa bình quân đạt 62 tạ/ha. Điều đáng mừng hiện nay, toàn

huyện đã có gần 70% diện tích lúa nước đã được cấp I hóa, lợi nhuận thu được cao hơn sản xuất lúa thối từ 4,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/ha. Bên cạnh việc hỗ trợ lúa giống nguyên chủng, giống lúa lai TH3-3 cũng được sản xuất tại xã Ia Ma Rơn và Chư Răng thu được kết quả rất khả quan, được nông dân tiếp tục nhân rộng trong vụ mùa 2014 với diện tích 25 ha...

Cùng với cây lúa nước, các mô hình, dự án trình diễn tiến bộ KHKT về chăn nuôi cũng được chú trọng xây dựng cho người dân học tập, áp dụng như mô hình nuôi cá rô phi đơn tính tại xã Ia Tul; hỗ trợ bò đực giống lai sind cho 18 hộ nông dân các xã: Ia Broãi, Ia Kdăm và Chư Mố..., đến nay đã cho ra đời trên 750 con bê cho thu nhập cao hơn 4-6 triệu đồng so với giống bò cổ địa phương.

Đặc biệt, mô hình chế biến và sử dụng phân hữu cơ tại xã Ia Tul không chỉ giúp người dân quen với việc bón lót cho ruộng đồng mà sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao. Một số hộ như: Ksor Phan, Rơ Ô Gaih và Kpa Rủ... còn giúp người dân nơi khác tìm đến học tập, ứng dụng trong sản xuất vụ Đông Xuân vừa qua.

Ông Lữ Phúc Phong-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa cho hay: Là một trong những địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, trong những năm qua, huyện Ia Pa đã triển khai xây dựng các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp cho người dân học tập, ứng dụng trên địa bàn đã phát huy hiệu quả kinh tế rất lớn. Mô hình được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từng bước giúp người dân thay đổi nhận thức, năng suất sản lượng cây trồng đều tăng so với những năm trước. Đây là tín hiệu tích cực giúp người dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào các loại cây trồng, vật nuôi. Trong thời gian tới Phòng sẽ tiếp tục đưa nhiều mô hình phát triển kinh tế mới giúp người dân học tập áp dụng để phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương.

N.D

## Các bộ ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai

(Tiếp theo số báo 4060 ra ngày 9-9-2014)

● BỘ TÀI CHÍNH

-Kiến nghị:

Dự báo năm 2014, ngân sách địa phương hụt thu hơn 580 tỷ đồng so với kế hoạch Chính phủ giao, do thực hiện các luật thuế mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 (miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp...). Đề nghị Bộ Tài chính tham mưu với Chính phủ bổ sung ngân sách cho tỉnh Gia Lai 580 tỷ đồng hụt thu các khoản thuế (380 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, 200 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp) nhằm giúp đỡ địa phương có kinh phí để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

- Trả lời:

- Đối với việc giảm thu do thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng: Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18-12-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 1-1-2014; theo đó, quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như sau: “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chế biến thành các sản phẩm khác và chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng”. Với quy định như trên đã ảnh hưởng tới số thu ngân sách của các địa phương, nhất là các địa phương có số lượng sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản lớn.

Do Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và Thông tư số 219/2013/TT-BTC được ban hành sau khi dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao, do đó, sẽ ảnh hưởng tới thu và điều hành ngân

sách địa phương năm 2014 của các địa phương so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Tài chính đã thành lập các đoàn công tác làm việc cụ thể với các địa phương để rà soát, xác định ảnh hưởng của chính sách tới thu ngân sách địa phương (trong đó có tỉnh Gia Lai). Để các địa phương có nguồn đảm bảo các nhiệm vụ chi đã được cấp có thẩm quyền giao; trường hợp các địa phương có khó khăn về nguồn có báo cáo cụ thể về Bộ Tài chính để thực hiện tăng tiến độ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2014 (nếu có) hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để địa phương có nguồn đảm bảo chi theo dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Cuối năm 2014, căn cứ kết quả thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ các địa phương bị giảm thu do thực hiện chính sách nêu trên. Trường hợp tỉnh Gia Lai trong quá trình điều hành ngân sách có khó khăn, đề nghị tỉnh có báo cáo, Bộ Tài chính sẽ xử lý theo nguyên tắc trên.

- Đối với việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18-6-2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; việc áp dụng chính sách thuế này đã được Bộ Tài chính tính toán xác định trong dự toán thu ngân sách năm 2014 để trình Chính phủ, Quốc hội và được Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương tại Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30-11-2013 (trong đó có tỉnh Gia Lai).

(Còn nữa)

## Phát động cuộc thi viết về vai trò phụ nữ trong cạnh tác hộ gia đình

Nhân kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới 16-10 năm nay, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) và Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam phát động cuộc thi viết về “Vai trò của phụ nữ trong cạnh tác hộ gia đình tại Việt Nam” ở vùng nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp trên quy mô toàn quốc.

Đối tượng dự thi là hội viên, phụ nữ đang sống và làm việc tại Việt Nam, khuyến khích nhà báo, nhà văn, sinh viên và giáo viên tham dự. Mỗi tác giả được gửi tham dự 1 bài dự thi. Bài dự thi không quá 1.500 từ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa được đăng tải tại bất kỳ kênh truyền thông nào, được viết dựa trên kinh nghiệm có thật. Bài dự thi cần nêu bật tầm quan trọng của cạnh tác hộ gia đình và nông nghiệp quy mô nhỏ tại Việt Nam, kêu gọi Chính phủ và cộng đồng quốc tế chú ý tới vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong cạnh tác hộ gia đình và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Đặc biệt, cần làm rõ những đóng góp của cạnh tác nông nghiệp hộ gia đình đối với việc đảm bảo an ninh

lương thực và dinh dưỡng, cải thiện sinh kế, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, cũng như vai trò của phụ nữ trong xóa đói giảm nghèo. Tất cả các nguồn thông tin, số liệu thống kê đều phải được ghi rõ trong phần chú thích cuối bài viết (phần chú thích này không tính vào dung lượng yêu cầu của bài dự thi).

Về giải thưởng: 1 giải nhất trị giá 300 USD và một chuyến tham quan thực địa tại một dự án mà FAO đang triển khai ở Việt Nam, kèm theo Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận của FAO; 1 giải nhì trị giá 200 USD, kèm theo Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận của FAO; 1 giải ba trị giá 100 USD, kèm theo Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận của FAO và 3 giải khuyến khích: Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận của FAO.

Với ý nghĩa và tính chất của cuộc thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp nhận các bài viết của các cá nhân. Bài viết gửi theo địa chỉ: 01A Phạm Văn Đồng-TP. Pleiku-tỉnh Gia Lai hoặc địa chỉ mail: bankinhtegiai@mail.com.

Thời gian nhận bài thi trước ngày 18-9-2014.





● Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tổ chức một kỳ thi quốc gia chung. Theo đó, kỳ thi này sẽ được thực hiện dựa trên ghép 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng vào làm một. Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng thực hiện công tác tuyển sinh. Chiều 9-9, Bộ Giáo dục-Đào tạo chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi quốc gia chung năm 2015. Điểm đặc biệt của kỳ thi năm tới là Bộ Giáo dục-Đào tạo sẽ tổ chức nhiều cụm thi do các trường đại học chủ trì coi thi và chỉ đạo các cụm thi ở địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan.

● Bộ Giao thông-Vận tải vừa có quyết định xử phạt hàng loạt nhà thầu đồng thời phê bình các Ban Quản lý, tư vấn giám sát thi công tại dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 và quốc lộ 14 do vi phạm, để xảy ra tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông-Vận tải yêu cầu các Sở Giao thông-Vận tải, nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công các dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1 và quốc lộ 14 phải thực hiện đúng các quy định khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác; rà soát lại phương án đảm bảo an toàn giao thông đã phê duyệt cho các nhà thầu thi công; thực hiện kiểm soát chặt chẽ nhân sự, lao động; phương tiện, thiết bị thi công của nhà thầu thi công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công.

● Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận thêm 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận lần này thuộc các loại hình: Tiếng nói-chữ viết, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Nghệ thuật công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Tri thức dân gian. Thông tin trên được đề cập tới tại Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL.

HÀ SỰ (lồng ghép)

## Lào phấn đấu kết thúc nạn mù chữ vào năm 2015

Năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào ghi nhận xóa mù chữ cho hơn 65.000 đối tượng và đặt ra mục tiêu kết thúc nạn mù chữ vào năm 2015.

Nhân kỷ niệm lần thứ 49 Ngày Quốc tế xóa mù chữ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào-Lytou Bouapao, cho biết, mặc dù Lào vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nước này vẫn đặt ra mục tiêu kết thúc nạn mù chữ vào năm 2015.



Sinh viên Lào trong lễ nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân.

(theo VOV)

## Ngoại trưởng Mỹ cam kết lập "liên minh quốc tế" chống IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cam kết xây dựng một liên minh quốc tế dài lâu nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong một phát biểu trên truyền hình từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kerry nhấn mạnh hầu như mọi quốc gia trên thế giới đều có vai trò loại bỏ các phần tử "khủng bố thánh chiến" ở Iraq và Syria.

Việc xây dựng "liên minh quốc tế" này sẽ được tiếp tục bên lề các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp quốc ở New York vào cuối tháng 9-2014, khi Tổng thống Barack Obama chủ trì một cuộc họp ngăn chặn các tay súng gia nhập IS và các tổ chức khủng bố khác.

(theo TTD)

## Nhật Bản chuẩn bị hồi sinh ngành công nghiệp điện hạt nhân

Một nhà máy điện hạt nhân ở Tây Nam Nhật Bản sẽ nhận được đánh giá về độ an toàn từ các nhà quản lý trong tuần này để trở thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Nhật Bản đáp ứng các quy định mới chặt chẽ hơn được áp dụng kể từ sau cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima hồi năm 2011.

Động thái trên sẽ cho phép tổ hợp Sendai gồm hai lò phản ứng ở tỉnh Kagoshima tiến thêm một bước gần hơn đến việc nối lại hoạt động, động thái có thể đánh dấu sự hồi sinh của ngành công nghiệp điện hạt nhân Nhật Bản, vốn bị đình trệ từ khi xảy ra sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO).

Ủy ban ra quyết định của Cơ quan quản lý hạt nhân (NRA) được cho là sẽ thông qua bản cuối cùng của báo cáo thẩm tra tại hội nghị ngày 10-9 tới. Hiện tại, toàn bộ 48 lò phản ứng ở Nhật Bản vẫn đang ngừng hoạt động và chưa được phép hoạt



Nhà máy Điện hạt nhân Sendai.

động trở lại do những lo ngại về an toàn sau khi ngừng vận hành để kiểm tra định kỳ.

(theo TTXVN)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

## GÓI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Lãi suất  
**7%**  
năm

Cho cá nhân, hộ gia đình  
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh...

- > Thủ tục vay nhanh gọn, đơn giản
- > Đội ngũ cán bộ tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình
- > Triển khai từ ngày 10/06/2014 đến ngày 31/03/2015

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

BIDV Gia Lai: 112 Lê Lợi - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. SĐT: (059) 3824 034; BIDV Nam Gia Lai: 117 Trần Phú - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. SĐT: (059) 3714 206.

Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công  
www.bidv.com.vn